

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๐๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

ไป พุทธศักราช ๒๕๕๓

เรื่อง การดำเนินการปฏิรูปประเทศไทย

เรียน รอง นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๘ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปประเทศไทย) เห็นชอบการกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการปฏิรูปประเทศไทย รวม ๔ ด้าน (การสร้างระบบเศรษฐกิจที่เท่าเทียมและเป็นธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขยายสวัสดิการสังคม การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การเมือง และความไม่เท่าเทียมในสังคม และการสร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคน เด็ก และเยาวชน) และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้รับผิดชอบหลักและที่ปรึกษาในแต่ละด้านร้องขอ รวมทั้งให้หน่วยงานพิจารณากำหนดผู้แทนที่มีอำนาจตัดสินใจและสามารถเข้าร่วมพิจารณาได้อย่างต่อเนื่อง นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นายกรัฐมนตรีเสนอว่าจากการที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการ “เร่งรัฐปฏิบัติการณ์ด่วน (เพื่อคนไทย)” ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปประเทศไทย) ข้างต้นพบว่า บางหน่วยงานส่งผู้แทนในระดับที่ไม่มีอำนาจในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนของหน่วยงานที่ส่งมาปฏิบัติงานก็ยังขาดความมั่นใจในการให้ความสำคัญต่อการมาปฏิบัติหน้าที่จากต้นสังกัดของตน จึงเห็นควรกำหนดแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีหน่วยงานใดไม่ได้ส่งผู้แทน หรือส่งผู้แทนในระดับที่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจมาร่วมปฏิบัติงานตามโครงการฯ ดังกล่าว และผู้แทนหน่วยงานดังกล่าวไม่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าหน่วยงานนั้นๆ สละสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น ได้แย้งหรือร่วมตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้แทนของหน่วยงานที่มาเข้าร่วมการปฏิบัติงานดังกล่าว จึงให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือเป็นหลักการว่า ผู้แทนของหน่วยงานที่ส่งมาปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลเพิ่มเติมจากภาระหน้าที่ปกติ และสมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการปฏิรูปประเทศไทยแต่ละด้าน เช่น เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องการสร้างระบบเศรษฐกิจที่เท่าเทียมและเป็นธรรมเป็นผู้พิจารณาเสนอขอความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำพน กิตติอำพน)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๕

[www.cabinet.thaigov.go.th](http://www.cabinet.thaigov.go.th)